
BORGARRÁÐ 14. maí 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um viðauka við 
samkomulag Reykjavíkurborgar og Háskólans Í Reykjavík um aukið byggingarmagn og 
borgarlínustoppistöð - R19120151

1. Hver borgar fyrir breytingar á náðhúsinu/Nauthólsvegi 100 eftir samþykkt byggingafulltrúa 
Reykjavíkur um breytinga á áður útgefnum aðaluppdráttum sem samþykkt voru árið 2018? 2. 
Er þessi gjörningur hluti af þessu samkomulagi milli Reykjavíkurborgar og HR um aukið 
byggingarmagn og borgarlínustoppistöð sem kynnt er á fundi borgarráðs þann 14. maí s.l? 3. 
Hver ber kostnaðinn af borgarlínustoppistöð, Reykjavíkurborg, HR eða ríkið?4. Hvenær er 
áætlað að fara í framkvæmdir við borgarlínustoppistöð við HR? 5. Hvað er áætlað að hún 
kosti?


